

Quảng Trị: Trao giải báo chí lần thứ 6

04:49 21/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), ngày 20/6, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao Giải báo chí lần thứ 6 năm 2022. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao sự đóng góp của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tỉnh nhà và thường trú của trung ương, các ngành, các tỉnh thành tại địa phương trong việc đưa tin, có nhiều bài viết trên tất cả các lĩnh vực, các sự kiện quan trọng của tỉnh với nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội.

Giải báo chí lần thứ 6 tỉnh Quảng Trị lần thứ 6 có trên 90 tác phẩm của các hội viên và cộng tác viên tham gia. Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn được 43 tác phẩm vào vòng chung khảo để Hội đồng chung khảo Giải báo chí tỉnh Quảng Trị chấm, thẩm định, đánh giá. Trong đó: Báo in: 17 tác phẩm (ảnh báo chí có 1 tác phẩm); Báo hình: 9 tác phẩm; Báo nói: 7 tác phẩm; Báo điện tử: 10 tác phẩm.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trao giải A cho các tác giả.

Nội dung các tác phẩm dự thi đã phản ánh khá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy được thế mạnh của tất cả các loại hình báo chí trong cách thức thể hiện. Trong đó, tập trung phản ánh các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, như tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế mới; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; những tấm gương người tốt, việc tốt điển hình về lòng nhân ái, thương người như thể thương thân; các giá trị văn hóa, lễ hội dân gian cần bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới.

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 22 tác phẩm xuất sắc trình UBND tỉnh công nhận, trao giải. Trong đó: Giải A: 6 tác phẩm, giải B: 8 tác phẩm, giải C: 8 tác phẩm.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/quang-tri-trao-giai-bao-chi-lan-thu-6>